

สาร สารณสุขอุทัยธานี



ใกล้ชิดชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2555

ผลิตโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงคนสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี



นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีตีสาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

➤ **มุมมอง** ปี 2555
งานสาธารณสุข

อ่านต่อหน้า 3 ➤

➤ **เรื่อง**ของ **ข่าว**

อ่านต่อหน้า 3 ➤

➤ **หยาดน้ำทิพย์**

อ่านต่อหน้า 4 ➤

สถานบริการสาธารณสุข หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงาม



ทุกทิศ ทัวอุทัย



นายบุญเลิศ พรหมจรรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน EMS Rally ประจำปี 2555 ของจังหวัดอุทัยธานี โดยในปีนี้ใช้สถานที่ บริเวณสวนสุขภาพ ที่หอนาฬิกา ให้ประชาชนทั่วไปได้พบเห็นและอุ่นใจว่าสมาคม ชมรมกู้ภัยของเรามีการพัฒนาคุณภาพตลอดมา เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ผลคือทีมกู้ภัยอุทัยธานี ชนะที่ 1 และได้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุทัยธานีเป็นตัวแทนเขต 18 ไปแข่งขันในระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้อันดับที่ 4 นำชื่อเสียงมาให้แก่ วงการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุทัยธานี



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตสาร นพ.สจ.อุทัยธานี บรรยายกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงแนวทาง PCHA อันเป็นระบบพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข ที่บูรณาการกันระหว่างมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ กับมาตรฐาน PCA ของ รพ.สต.เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ ที่ สจ.อุทัยธานี



นางสาวนิดดา กิริตกรณสุภักดิ์ รองนายแพทย์ สจ. อุทัยธานี พบผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข ถกปัญหาและบูรณาการในการพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



นายอำมรงค์ โภทโสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สจ. อุทัยธานี นำทีมศึกษาดูงาน การจัดการสาม HAS (Healthy assibility safety) ที่โรงพยาบาลตากสิน นครสวรรค์ และที่วัดสะตือ พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาเป็นทางดำเนินการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555



ใครท่อนอช่างขยันคิดโปรเจกต์เสียจริง ก็รพ.สต.ตลุกดู่ชนะซีได้ข่าวว่ามีโครงการต่างๆ ที่ทำอยู่กับประชาชนในพื้นที่หลายต่อหลายโครงการ แต่ละโครงการล้วนแต่มีชื่อหรูๆทั้งนั้น เช่น โครงการตอจดิจเวซ โครงการจิตอาสาพาโฮมวอร์ด โครงการอยู่ไฟเลิเวอร์ ฯลฯ โชคดีของชาวบ้านที่ได้รับสิ่งดีๆ



ชาวอุทัยธานี รักลูกหลาน ร่วมกันป้องกัน โรคไข้เลือดออก



มุมมองงาน ปี 2555

คุณหมอพูลสิทธิ์ ศิตติสาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กล่าวถึงการทำงานสาธารณสุขในปี 2555 นี้ว่าจะใช้แนวทาง PCHA อันเป็นระบบพัฒนาคุณภาพบริการ และอยากฝากให้ชาวสาธารณสุขคำนึงตลอดว่า ประชาชนป่วยด้วยโรคอะไร ? เพราะเป็นเป้าหมายของงานเรา แต่พอทำงานไปเจ้าหน้าที่อาจกลายเป็นผู้ป่วยเสียเอง อันอาจเกิดจากงานที่หนักมากขึ้น หรือจากปัญหาเรื่องงานและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งต้องถามกันอีกว่า เจ้าหน้าที่ป่วยด้วยโรคอะไร ? เมื่อวินิจฉัยแล้วก็รีบรักษาให้หายขาด เพื่อจะได้กลับมาทำหน้าที่กับประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถต่อไป

องค์กรสาธารณสุขก็เปรียบเหมือนคนที่เริ่มจากวัยเด็กแล้วมีพัฒนาการทางวัยวุฒิ ความรู้จักโลก ความรัก ความสามัคคีจนเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยที่สร้างผลงานผลผลิตให้แก่สังคม หลังจากนั้นจะเข้าสู่วัยแก่กล้าที่มักจะทำให้มีปัญหาระหว่างกันบ้างและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน แต่ก็ยังมีทางออกด้วยการที่ต้องรีบปรับองค์กรโดยอาศัยปัจจัย ลูกน้องเก่งเจ้านายเป็นกลางพ้ององค์กรก้าวข้ามปัญหาด้วยหลักการทำงานแบบ 3H ได้แก่ ทำด้วยใจ (Heart) ใช้ความเก่า (Head) ลงมือทำทันที (Hand) เปรียบบุคคลากรสาธารณสุขได้ตั้งหินหรือศิลาอันเป็นเสาหลัก 4 ก้อน ที่มีความโดดเด่นในด้าน

1. มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง เน้นทำงานเชิงระบบ และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ยึดเอาประชาชนคือลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถจำแนกประเภทและอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสม
3. มีตัวชี้วัดถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ง่ายต่อการคำนวณผลงานความสำเร็จ
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันประกอบด้วย การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์, มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีผลงานเด่นของแต่ละหน่วยบริการ และสามารถคัดสรรออกมาเป็นนวัตกรรมได้



เรื่องของ **ข่าว**

ได้รับชมข่าวทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2555 ว่าเกิดโรคลึกลับระบาดในหลายประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปอเมริกาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คน โดยผู้ป่วยจะมีอาการไตวาย เหนื่อยอ่อน ไม่มีแรงปวดศีรษะและอาเจียน มีคนที่ได้ชมข่าวนี้น่าสอบถามกันหลายคน

โดยมีรายละเอียดของข่าว คือ เกิดโรคลึกลับระบาดในหลายประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปอเมริกา โดยผู้ป่วยจะมีอาการไตวาย ทำให้ร่างกายมีแต่สารพิษส่งผลให้เกิดความเหนื่อยอ่อน ไม่มีแรงปวดศีรษะและอาเจียน อาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยขณะนี้พบผู้เสียชีวิตจากอาการดังกล่าวประมาณ 20,000 คน ขณะที่ นักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานการพบโรคในพื้นที่ตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศเม็กซิโกลงไปถึงปานามา ซึ่งเป็นย่านอเมริกากลาง

เมื่อมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ย่อมจะอยู่ในความสนใจของคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ในด้านการแพทย์-สาธารณสุข โดยผมเองได้ติดตามข่าวนี้ตามเว็บบอร์ดที่เกี่ยวข้องแล้วก็พบว่าอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในข่าว เนื่องจากไม่มีการระบุช่วงเวลาแน่ชัดว่าเริ่มเกิดโรคเมื่อใด ดังนั้นตัวเลขผู้ป่วยที่โชว์มาอาจเป็นตัวเลขสะสมมานับสิบปีก็ได้แต่อย่าหวังเลยใครลองมีข่าวออกมาแบบนี้กระทรวงสาธารณสุขไทยก็คงต้องสืบสาวราวเรื่องให้ได้ความจริงถ่องแท้และแม้หากเป็นจริงก็น่าจะพอมีเวลาให้รีบวางมาตรการป้องกันได้ทัน

แต่ที่สำคัญคือให้เชื่อฝีมือแพทย์ไทยว่าเก่งกาจไม่แพ้ที่ใดในโลกและกลุ่มประเทศดังกล่าวก็มีลักษณะทางภูมิประเทศคล้ายคลึงกับไทย เผลอๆอาจคล้ายกับโรคที่เคยพบในบ้านเรายังไม่น่าหนักใจอะไรเลยเพราะวิธีการรักษาโรคอยู่ในระบบของวงการแพทย์ไทยแล้ว



ประมวลภาพวันรวมพลคน EMS อุทัยธานี เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555



หยาดน้ำทิพย์

รู้หน้าที่ มีวินัย ไซ่เพียงสอน
อย่าเพียงคิด เพียงนึก ฟังตริกตรอง
มีจดหมาย เขียนมา สาธารณสุข
ดกระกำ ลำบาก เกือบอยากตาย

จะเหลียวซ้าย แลขวา พามนmidt
มาคิดได้ ว่าไทยนี้ มีประกัน
จึงหวังพึ่ง งานประกัน สุขภาพ
เขารู้โรค รู้สิทธิ์ ไม่ผิดคน

แต่ควรนอน อยู่ในใจ ไทยทั้งผอง
แล้วฟังมอง ตัวเราเอง อย่าเกรงใจ
จากคนทุกข์ โรคไต ใจเหี่ยวหาย
ต้องปวดกาย ต้องจ่ายทรัพย์สิน น้บอนันต์

มันให้ผิด เคื่องน้ก หนักมหันต์
สุขภาพนั้น อย่างถ้วนท้ว ทุกตัวคน
ตามที่ทราบ เขารู้ช่อง ทุกห้องทน
จึงค้นค้น จากห้องนา มา สสจ.

ไม่ผิดหวัง มากครั้งนี้ เหมือนมิโชค
ชี้ช่องให้ ไม่เสียเวลา มามั่วรอ
เราชาวบ้าน การเดินเรื่อง ไม่เป่รื่องน้ก
อย่างราบรื่น จนรอด จนปลอดภัย

แบบอย่างคน รู้หน้าที่ มีคิลป์คักย
รีบรุกให้ เพราะรู้ว่า โรคทารุณ
ฝึนอยากให้ เมืองอุทัย น้่น่าอยู่
จึงจะรอน ผ่อนทุกข์ ให้สุขนาน

จะหมดโรค ไม่หม่นมื่อ ถึงมือหมอ
ได้เจอหมอ ได้เห็นทาง ได้ล้างไต
แต่ได้หมอ รุ่งลักษณะ ถักทอให้
ขอขบใจ ในจิตตรี ที่การุณย

รู้น้ำหนัก ฐันนาค ไม่ชลลาดชุ่น
นี่แหละบุญ ของท่าน-ข้าราชการ
ต้องอุมชู ซึ่งกัน ทุกสัณฐาน
ต้องเป็นงาน อุทิศตน ทุกคนเอย

บทกลอนคัดแปลงจากจดหมายขอบคุณของผู้ป่วยโรคไตวายรายหนึ่ง ถึงนางรุ่งลักษณ์ ทาเอื้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผ่าน นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี